

ประกาศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6/2564

ตามที่สำนักงานฯ ได้มีประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 12 ฉบับ ในปี 2563 และ 5 ฉบับในปี 2564 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ ในสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั้น เนื่องจากการพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน Omicron ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล (Variants of Concern: VOC) และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยยังมีความไม่แน่นอน

สำนักงานฯ จึงเห็นควรประกาศข้อปฏิบัติของสำนักงานฯ ในการเฝ้าระวังและป้องกันบุคลากรจากการติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งในประกาศนี้ให้รวมถึงบุคลากรและผู้มาติดต่อภายในสำนักงานฯ ดังนี้

1. **ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ร้อยละ 90 โดยให้เดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น** ทั้งนี้ ให้บุคลากรของสำนักงานฯ รายงานผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่สำนักงานฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน และไม่ให้มีผลกระทบต่อการทำงานของสำนักงานฯ ในภาพรวม

อนึ่ง หากการปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) มีผลกระทบกับการดำเนินงาน และอาจทำให้เกิดความเสียหายกับสำนักงานฯ เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว

2. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาปรับการดำเนินงานในรูปแบบ On site เป็น Online ตามความเหมาะสม

3. ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ปฏิบัติตามประกาศ ฉบับที่ 1-12 ของปี 2563 และฉบับที่ 1-5 ของปี 2564 ในส่วนที่ไม่ขัดต่อประกาศฉบับนี้ต่อไป

4. ให้ ผสนช. เป็นผู้ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยประเด็นการดำเนินงานตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้บุคลากรของสำนักงานฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะนำพาตนเองไปติดเชื้อ และขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามประกาศและข้อแนะนำของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ให้ประกาศนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



(นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)